

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5576 วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 หน้า 6



กว่า 5 ปีที่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ “เฮินโฮม” ในตัวอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอย่างมีเอกลักษณ์ โดยตั้งเอาสี่สานความโดดเด่นด้านการแต่งกายของชาวภูไทเขาวง มาสนับสนุนการค้าขายในยุคเปิดเสรีอาเซียนทั้งผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ ที่เจ้าของร้านรังสรรค์ขึ้นมาที่นี่ทีเดียว

ประพันธ์ เวียงสมุทธ และอัมพร วารีกุล สองสามีภรรยาเจ้าของร้าน ที่มีแนวคิดทั้งการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นและสร้างสรรค์ประยุกต์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจำหน่ายจนเป็นที่นิยมของตลาดด้วยเอกลักษณ์ทุกชิ้นเป็นสินค้าทอมือ ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ ภายได้แบรนด์ “เฮินโฮม”

ประพันธ์ บอกว่า ที่ร้านทุกกระบวนการในการผลิตผ้าและชุดเสื้อผ้าต่างๆ จะใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเป็นผ้าฝ้ายก็เริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย เข็นฝ้าย ย้อมสี ก่อนจะถึงกระบวนการตัดเย็บ ผ้าไหมก็เช่นเดียวกัน ชาวภูไทเขาวงยังปลูกฝ้าย ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ถือเป็นวัตถุดิบที่ทำได้จากท้องถิ่นขณะที่การย้อมผ้าจะใช้พืช ใช้เปลือกไม้ ดอกไม้ครั้ง คราม เปลือกไม้แดง เปลือกไม้ประดู่ เปลือกเทพา เปลือกขนุน

“ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษเท่านั้น แต่เฮินโฮมของเราต้องการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วโลกได้รับรู้ถึงความละเอียดอ่อนของขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้าในแบบของชาวภูไทเขาวง เพื่อที่เขาจะรุ่นต่อไปจะได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมของชาวภูไท ไม่ใช่แค่การเห็นเราจากการอ่านในหนังสือเท่านั้น”

อัมพร กล่าวว่า สินค้าของเฮินโฮมทุกชิ้นงานเป็นงานออกแบบร่วมยุคสมัย และแบบโบราณดั้งเดิม พูดง่าย ๆ ก็คือว่า ที่ร้านมีสินค้า 2 ยุคสมัย การออกแบบเสื้อผ้าของทางร้านจะเน้นเรียบง่าย แปลกเก๋ ไม่เหมือนใครแต่สวมใส่ได้ในทุกๆ สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นชุดทำงาน ชุดไปร่วมงานพิธี หรือแม้แต่ชุดแต่งงานตามแบบฉบับของชาวภูไทเขาวง ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมทั้งชุดเจ้าบ่าวและชุดเจ้าสาว

นอกจากเสื้อผ้าที่ต้องตัดเย็บให้สวยงามดูดีและมีมาตรฐานแล้ว ยังต้องนำเอกลักษณ์ของชาวภูไทเขาวงสอดแทรกบนเสื้อผ้า ซึ่งเสื้อผ้าของเฮินโฮมทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม จะตกแต่งด้วยผ้าแถบหรือผ้าขิด ถายขอก่าย ถายภูเขากับดอกฝ้าย ที่แต่เดิมใช้ประดับเชิงผ้าชั้นของสตรีในยุคก่อนที่นำมาตกแต่งบนชุดของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ความสดของสีบนผ้าแถบจึงกลายเป็นจุดเด่นของชุดเสื้อผ้า

ส่วนราคาสินค้าจะเริ่มตั้งแต่หลักร้อยบาทถึงหลักหมื่น ตามความชอบและกำลังของผู้ซื้อ โดยที่ร้านนอกจากชุดเสื้อผ้าชาวภูไทแล้ว เรายังมีสินค้าของที่ระลึกมากมายที่ทำจากผ้าพื้นถิ่น ย้อมสีธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ เครื่องแต่งกายอื่นๆ จิปาถะ



“ลูกค้าจะมีทั้งเป็นคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัด และจากจังหวัดต่างๆ ชาวต่างประเทศก็เยอะทั่วโลก อีกทั้งเรามีออเดอร์จากต่างประเทศสั่งทำชุดเสื้อผ้าและของที่ระลึกเป็นประจำ” อัมพร แจง

พร้อมบอกอีกว่าปัจจุบันทางร้านได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตผ้าพื้นถิ่นทุกกระบวนการเพื่อตอบสนองสังคม โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มผู้สนใจและรักผ้าพื้นเมืองเป็นอย่างมาก

สำหรับท่านใดที่อยากจะเห็นผ้าไหมโบราณอายุกว่าร้อยปี อาทิ ชุดการแต่งกายของหนุ่มสาวภูเก็ตในอดีต อัมพรบอกมีจัดแสดงไว้ให้ชมกันหลากหลายแบบ รวมถึงผ้าโบราณประเภทต่างๆ ที่ทางร้านได้อนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมและศึกษาเป็นต้นแบบ

ส่วนท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม อัมพรบอกสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ร้านเฮินโฮม อ.เขาวง จ.ภาพสินธุ์ หรือ โทร.08-9423-0821

● โตะข่าวเกษตร ●